



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักการตลาครุ่นใหม่

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาครุ่นใหม่ โดยสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร ๓ ชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปราบกฏว่ามีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาครุ่นใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาครุ่นใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักการตลาครุ่นใหม่ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นนักการตลาครุ่นใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจังหวัดร้อยเอ็ด จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาครุ่นใหม่ เข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร ๓ ชั้น ๒ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

วัน เวลาสอบ	เวลาสอบ	เลขประจำตัวสอบ
รายงานตัวในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.	๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	๐๐๐๑ - ๐๐๐๓

/(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ...

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือสีดำ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดำ

ห้าม สวมเสื้อคอไม่มีปก เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๒. สิ่งที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัว ประกอบด้วย

๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น กรณีผู้เข้าสอบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการสอบดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๒) บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดออกให้

๓. ให้ผู้เข้าสอบจัดทำคิปลีปนาเสนอการขยายสินค้า จำนวน ๑ ชิ้น ความยาวไม่เกิน ๓ นาที เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๔. หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวหรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะมีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่

(ง) การประกาศผลการสอบแข่งขัน

จังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด <http://roiect.cdd.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด